
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567  

ครั้งที่ 1 /2567 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

******************************************************************** 
ผู้เข้าประชุม 
1. นางมะลิวรรณ์ สุพร  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
11. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
12. นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน   จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายเสย  รุ่งโรจน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
5. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. ว่าที่ร้อยโทวัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์ หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายกิจกูล  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
8. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจ้างเหมาบริการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น   ติดภารกิจ 

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ          
นางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภาฯ ประกอบพิธีเพ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                 
ขอเรียนเชิญค่ะ    
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์        
(ประธานสภาฯ)  ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    (เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ) 

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญนางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภา 
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาลต าบลดงเย็น กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป            
   ขอเรียนเชิญค่ะ 
   (นางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ตามที่เทศบาลต าบลดงเย็นได้ ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยวิสามัญ 
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน               
   2567 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2567 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   และญัตติ อ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น              
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และ อ าเภอเมืองมุกดาหารอนุมัติให้เปิดประชุมสภาเทศบาล      
   ต าบลดงเย็น ดังกล่าว จึงประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 
   ส่วนรายละเอียดจะให้นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขนุการสภาเทศบาล อ่านประกาศดังกล่าว      
   ให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ   

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม
(เลขานุการสภาฯ) ทุกท่านประกาศอ าเภอเมืองมุกดาหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น           
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  

     ด้วยเทศบาลต าบลดงเย็นได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น         
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กันยายน 2567         
   เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2567 และญัตติอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

    ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น เป็นไปด้วยความ      
   เรียบร้อยตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
   ในภาพรวม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่ง  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 ประกอบค าสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 121 / 2566     
   ลงวันที่ 10 มกราคม 2566  

             /จึงเรียก... 
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   จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567                
   ก าหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2567 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงิน                  
   งบประมาณรายจ่ายกรณียั งมิ ได้ก่อหนี้ผู ก พันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2567                   
   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
   13 กันยายน พ.ศ. 2567 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้ง หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่       
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

   - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 2,253,000 บาท 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี ต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ส าหรับญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     
ดงเย็น)   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเย็น ได้พิจารณาแล้ว
   เห็นว่างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน         
   ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามข้อ 59            
   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จ านวน             
   16 โครงการ งบประมาณรวม 2,253,000 บาท ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น      
   ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก และคลาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
   ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จ านวน  5  โครงการ 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    1. โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.พร้อมหลังคาครอบทางเดิน ศพด.บ้านนาจาน  
   งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
            /ตามเทศบัญญัติ... 
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   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 139 แผนงาน -
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคาร
   หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

    2. โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง งบประมาณ               
   65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
   งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 139 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง         
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

    3. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโพนสวาง งบประมาณ 250,000 บาท 
   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
   พ.ศ. 2567 หน้า 140 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

    4. โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโคกตะแบง งบประมาณ               
   70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2567 หน้า 140 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

    5. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับครู ศพด.บ้านดงเย็น งบประมาณ 100,000 บาท          
   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
   หน้า 141 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
   จ านวน  2  โครงการ 

    6. โครงการกั้นห้องท างานอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น งบประมาณ      
   64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
   งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 141 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

    7. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น งบประมาณ  
   260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 141 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน  3  โครงการ 
    8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 –       
   หน้าเมรุบ้านโคกขามเลียน งบประมาณ  273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
    
           /ตามเทศบัญญัต…ิ 
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   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 142 แผนงาน
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง             
   สิ่งสาธารณูปการ 

    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น หมู่ที่  1 ทางเข้า        
   ส านักปฏิบัติธรรมท่าวังน้ าบ่อหนองอ้อ งบประมาณ  264,000 บาท (สองแสนหกหมื่น-         
   สี่พันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567         
   หน้า 142 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

    10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11             
   ข้างวัดโนนสวรรค์เจริญสุข (ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย) งบประมาณ  310 ,000 บาท           
   (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ      
   พ.ศ. 2567 หน้า 143 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  6  โครงการ 
    11. โครงการซ่อมแซมปิดชายคาอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น                
   งบประมาณ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 152 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง          
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    12. โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ(หลังเก่า)บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
   200 ,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                     
   งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 153 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง         
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

    13. โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองแคน งบประมาณ                
   50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2567 หน้า 153 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    14. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าโรงอาหาร ศพด.บ้านสามขัว – ดอนสวรรค์  
   งบประมาณ  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 153 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
   งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    15. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าและหลังอาคารเรียน ศพด.โคกขามเลียน  
   งบประมาณ  42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 154  
              /แผนงาน… 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

    16. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าอาคารอนุบาล ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น                 
   งบประมาณ  75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 154 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
   งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,253,000 บาท 

   ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเย็น จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
   รายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ     
   ของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน จ านวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 
   2,253,000 บาท มาเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
   ขอบคุณครับ       

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย      
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 
 
นายสมบูรณ์ จุมนา กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2       
   ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม และให้ทุกท่านได้ดูบันทึกข้อความ โครงการที่ 3 โครงการ
   ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโพนสวาง งบประมาณ 76,000 บาท แล้วให้ทุกท่านได้ดูเอกสาร
   ตามใบขวาง รายละเอียดประกอบการขออนุมัติการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2567 ล าดับที่ 3 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. บ้ านโพนสวาง       
   งบประมาณ 250,000 บาท เป็นรายการเดียวกันแต่งบประมาณไม่ตรงกัน อยากทราบว่า       
   มีการปรับลดงบประมาณตรงไหนหรือเปล่า ขอค าชี้แจงในส่วนนี้ด้วยขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้ ขอเชิญนายกิจกูล 
(ประธานสภาฯ)  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้น าเรียนชี้แจ้งต่อที่ประชุมเชิญค่ะ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น        
(หัวหน้าฝ่ายฯ)  และผู้ เข้าร่วมประชุม กระผมนายกิจกูล ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง           
   ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับโครงการที่  3 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.             
   บ้านโพนสวาง งบประมาณ 76,000 บาท ตัวนี้เป็นการพิมพ์ยอดเงินงบประมาณผิด เพราะว่า
   งบประมาณที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปี 2567 คืองบประมาณจะอยู่ที่ 250 ,000 บาท       
   ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ท้วงติงมา ขอบคุณครับ 
             /นางมะลิวรรณ์… 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายกิจกูล ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 
 
นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม  ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน              
   ที่จะโอนย้ายไปด าเนินการในปี  2568 มีอยู่ทั้ งหมด 23 โครงการ งบประมาณ                    
   3,199,900 บาท แสดงว่าเราด าเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจ านวน 7 โครงการ และ
   โครงการที่เหลือจ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 2 ,253,000 บาท แต่ดิฉันรวม                     
   งบประมาณตามเอกสารที่ส่งมางบประมาณที่ดิฉันรวบรวมได้มันไม่ถึง 2,253,000 บาท 
   และเอกสารใบขวางรายละเอียดประกอบการขออนุมัติการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากทั้งหมด 16  โครงการ ดิฉันเห็นแค่ 14 โครงการ      
   ท าให้ยอดเงินงบประมาณหายไปอีกค่ะ แล้วส าหรับโครงการที่หายไปจ านวน 2 โครงการ คือ 
   1. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าและหลังอาคารเรียน ศพด.โคกขามเลียน งบประมาณ  
   42,000 บาท 2. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าอาคารอนุบาล ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น                 
   งบประมาณ  75,000 บาท ท าให้ยอดงบประมาณทั้งหมดไม่ตรงกัน อยากให้ชี้แจ้งในส่วนนี้
   ด้วยขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ส าหรับ   
(ปลัดเทศบาลฯ)  รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและ          
   การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น                
   6,000,000 บาท ส าหรับในบันทึกข้อความมันมีจุดที่ผิดอยู่ ก็ให้ทุกท่านไปดูเอกสาร         
   ตามใบขวางจ านวน 16 โครงการ ทีนี้เราได้ไปท าสัญญาล่าสุดจ านวน 2 โครงการ และในส่วน
   ที่ยังไม่ท าสัญญาต้องยกไปท าหลังวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงจะสามารถท าได้ ต้องรอ                     
   งบประมาณโอนมาก่อน ตอนนี้งบประมาณไม่พอต้องรอไปก่อน ในส่วนที่ เหลือจาก            
   16 โครงการ ถ้าหักก่อสร้างถนนลูกรังออกอาจจะเหลืออยู่ประมาณ 20 โครงการ คือ         
   จะมีส่วนที่ท าเสร็จไปแล้ว และยังท าสัญญาอยู่ก็มี ก็ได้ให้เขามาท าสัญญาไปแล้วบางส่วน        
   แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ทีนี้มันจะมีการโอนงบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุง             
   อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 100 ,000 บาท ที่จะขอมติ                   
   ให้ความเห็นชอบในวันนี้  จ าเป็นต้องท าสัญญาเลย เพราะว่าโครงการนี้ ไม่ได้กันเงิน                      
   งบประมาณ และอีก 1 โครงการที่จะต้องโอนเงินงบประมาณ คือโครงการติดตั้ ง                 
   หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15  
             /เขาก็จะ... 
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   ในส่วนของ 16 โครงการ คือเราต้องรองบประมาณเข้ามาก่อน 30 กันยายน 2567 เสร็จ 
   หลังปิดงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เสร็จ ก็จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างได้     
   ที่เราต้องกันเงินงบประมาณไว้เพราะต้องรอเงินเข้ามาครบก่อนค่อยท าสัญญาได้ ก็จะเหลือ    
   เงินอุดหนุนบางส่วน และเงินภาษีประมาณ 2,000,000 บาท อาจจะเข้ามาอาทิตย์นี้       
   หรืออาทิตย์หน้า ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาลมากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย                        
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติมส าหรับโครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี 1.โครงการก่อสร้าง
   ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 2.โครงการก่อสร้าง        
   ลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเมรุบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - เข้าวัดสระนาทองทิศตะวันตก 4. โครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - (ห้าแยก) หนองมันปลา ด าเนินการ      
   เสร็จเรียบร้อย 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8           
   – หน้าหลักบ้านนาจาน และ 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูทอง      
   หมู่ที่ 13 – คุ้มสวนยาง ลงสัญญาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ นอกนั้นถนนลูกรังก็ด าเนินการ
   เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาลมากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย                        
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ญัตติ เรื่องพิจารณา      
(ประธานสภาฯ)  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ            
   พ.ศ. ๒๕๖7 จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 2 ,253,000 บาท ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ     
   ของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามข้อ 59 ถ้าสมาชิกท่านใดมีมตเิห็นชอบ
   ให้อนุมัติกันเงินขอให้ยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   0  เสียง 
   เมื่อเวลา 10.35 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างค่ะ            
(ประธานสภาฯ) 
           /พักรับประทาน… 
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พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.40 น.       

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.55 น.  

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ        
   สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน (หลังเก่า) จ านวน 100,000 บาท  
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี ต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
ดงเย็น)    พ.ศ. ๒๕๖7   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยขออนุมัติโอนจากโครงการปรับปรุงโรงครัว    
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
   บ้านป่งโพน (หลังเก่า) จ านวน 100 ,000 บาท ฉะนั้นผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม        
   สภาเทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย      
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาขออนุมัติ
   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรม        
   และการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน         
   และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน (หลังเก่า) 
   จ านวน 100,000 บาท ดิฉันก็ได้อธิบายให้กับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ บางท่านไปแล้ว แต่กลัวว่า
   จะไม่ถูกต้อง จึงอยากน าเรียนสอบถามประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้ชี้แจง       
   งบประมาณในส่วนนี้ได้โอนมาจากงบประมาณของทางกองช่าง หรือโอนมาจากงบประมาณ
   ที่ตั้งไว้ 6,000,000 บาท ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

 

                 /นายวิวัฒน์ชัย… 
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นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับโครงการนี้ที่ต้องขออนุมัติโอนเงินสืบเนื่องจากว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
   บ้านป่งโพนได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี ในสภาพที่ดินก็จะเป็นที่ดิน สปก. ก็ได้ขอที่ดิน
   มาก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ และเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันช ารุดเสียหาย      
   ทางคณะผู้บริหารก็ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง       
   ส่วนท้องถิ่นก็ได้ขอมาหลายปี ก็ได้รับงบประมาณมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 2,028,000 บาท เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด      
   ชั้นเดียว เนื่องจากว่าถ้าเราจะก่อสร้างใหม่ตรงข้างหน้ามันก็ไม่ได้ เพราะว่ามันมีอาคาร       
   หลังเดิมอยู่แล้ว ทางด้านทิศตะวันตกมันจะมีโรงอาหาร ตรงกลางก็จะเป็นศูนย์ฯเดิม และ       
   ปีที่แล้วเราคิดว่าเราจะไม่ได้งบประมาณ ซึ่งโรงอาหารหลังเก่ามันผุพังเสียหาย ก็คือ             
   จะปรับปรุงโดยการเอาโครงสร้างเดิมก็ได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน  100,000 บาท             
   ว่าจะปรับปรุงโรงอาหาร แต่ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้รวมอยู่ในงบประมาณ 6,000,000 บาท 
   อยู่ในเทศบัญญัติฯ ปี 2567 หน้า 152 รายการที่ 3 ถ้าเราจะไปท าก็จะใช้งบประมาณ                
   100,000 บาท ถ้าจะท าจะเอาศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กหลังใหม่มาก่อสร้างตรงหน้าไม่ได้เพราะว่า      
   มันแคบ คือเราต้องรื้อโรงอาหารนี้ออกก่อน แล้วเอาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่นี้ไปก่อสร้าง 
   พอเรารื้อออกแล้วเราก็จะมาท าตัวโรงอาหารที่ตั้งงบไว้ 100,000 บาท ไม่ได้ เพราะเรา      
   รื้อถอนออกไปแล้ว ผมก็ได้ปรึกษากับทางกองช่างและน าเสนอผู้บริหารว่า สมควร              
   เอางบประมาณ 100,000 บาท ที่ไม่ได้ท าไปเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า                 
   เพราะว่าถ้าท าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า           
   เราจะไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เพราะว่าเด็กนักเรียนต้องมาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ก็เลยว่า      
   ไม่ต้องท าโรงอาหารใหม่ให้เราเปลี่ยนหลังคาให้แล้วเอาเด็กนักเรียนมานั่ งกินข้าวอยู่            
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่าแทน เพราะว่าพ้ืนที่มันกว้างพอสมควร เพียงแต่ว่าโครงการนี้    
   ไม่ได้กันเงินงบประมาณจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาเลยก็จะได้ด าเนินการ
   ไปเลยก่อนวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะขอเสนอกันเงินต่อนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น
   ต่อไป ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม และ         
   ดิฉันขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมคือเห็นว่าทางกองช่างแจ้งว่างบประมาณ                    
   100,000 บาท ก็รวมรวมอยู่ในงบประมาณจ านวน 6 ,000,000 บาท ว่าท าไมต้องแยก
   ออกมาท าไมเราไม่เอาไปรวมกับทั้ ง 16 โครงการ ให้เป็นโครงการที่  17 ก็ขอฝาก                       
   ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 
              /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งที่สมาชิกได้สงสั ยว่าท าไมไม่รวมเข้าใน 16 โครงการ               
   ก็คือโครงการนี้จะไม่ได้กันเงินงบประมาณกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จะลงสัญญาแล้วเสนอ                   
   นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ก็จะได้ด าเนินการทั้งหมด    
   พร้อมกัน เพียงแต่ว่าโครงการนี้จะมีสัญญา และจ าเป็นจะต้องได้โอนเงินงบประมาณก่อน 
   ส าหรับโครงการนี้ถ้าได้รับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณก็จะได้หาผู้รับจ้างมาด าเนินการเลย 
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ  

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา     
(ประธานสภาฯ)  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรม
   และการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน            
   และสิ่งก่อสร้างขออนุมัติโอนเงินจากโครงการปรับปรุงโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่งโพน        
   มาตั้งจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน (หลังเก่า) จ านวน 
   100,000 บาท ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   0  เสียง 

   เมื่อเวลา 11.25  น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. ๒๕๖7   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน            
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง             
   หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 จ านวน 34,000 บาท  
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี ต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
 
 
            /นายอุทิน... 
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นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
ดงเย็น)   พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
   บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 จ านวน 34,000 บาท ฉะนั้นผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม         
   สภาเทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย      
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติมส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว
   ประจ าหมู่บ้าน บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 จ านวน 34,000 บาท ก็สืบเนื่องจากว่าหมู่บ้าน
   โนนสุขเกษม หมู่ 15 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ ในการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆต้องมาใช้
   ร่วมกับของหมู่ 5 ก็คือ 1. ต้องมารอเวลาให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ประกาศเสร็จเรียบร้อยก่อน      
   2. เสียงหอกระจายข่าวก็จะดังไม่ทั่วถึง ส าหรับบ้านโนนสุขเกษมก็จะอยู่ตรงโนนขึ้นไปทาง     
   บ้านนาซิง บ้านเหล่าหมี เดี๋ยวนี้ต้องใช้หอกระจายข่าวร่วมกันในการประกาศประชาสัมพันธ์ 
   เสียงประกาศมันก็ดังไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน จึงมีความจ าเป็นก็ได้รับการร้องขอจากทาง
   หมู่บ้านว่ามีความจ าเป็น ก็ได้ปรึกษาหารือกับทางกองช่าง และได้เข้าไปดูพ้ืนที่ และได้ปรึกษา
   กับทางคณะผู้บริหารก็เห็นควรที่จะด าเนินการติดตั้งให้ ก็ได้หางบประมาณที่ มีเหลืออยู่            
   ในปี 2567 ที่ไม่ได้ใช้โอนมาและให้ช่างไปค านวณว่าจะใช้เครื่องขยายเสียงจ านวน 1 เครื่อง 
   ขนาด 550 วัตต์ จุดที่ตั้งก็จะตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน พอดีมีหอถังประปาอยู่ใกล้ๆ ก็อยู่ไม่ไกล      
   ถ้าใส่ฮอร์น 4 ตัว เสียงในการประชาสัมพันธ์ก็น่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมู่บ้าน และไมค์ 1 ตัว 
   พร้อมขาตั้งไมค์ ก็น่าจะประชาสัมพันธ์ได้ ก็ได้ค านวณและไปส ารวจราคามาก็ประมาณ              
   34,000 บาท  ก็ให้กองช่างไปดูก็มีงบประมาณที่เหลือก็จะมีเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ
   ของกองช่างมาจ่ายในส่วนนี้ ก็จะได้หอกระจายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ในกิจการของหมู่บ้าน 
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 
            /ขออนุญาต... 
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   ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม  ส าหรับญัตติที่ 3.3 ดิฉันยังมีความสงสัยอยู่ว่า            
   ในงบประมาณที่ยกมาไม่มีโครงการที่มีงบประมาณจ านวน 34 ,000 บาท จึงอยากสอบถาม
   ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ายอดเงินจ านวน 34,000 บาท เอามาจากส่วนไหน 
   ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมพียงเท่านี้ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติมในส่วนที่สมาชิกสภาฯ ยังไม่เข้าใจในระบบงบประมาณ ก็คืองบประมาณ                   
   จ านวน 34,000 บาท มันเป็นรายการใหม่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณจ านวน 6,000,000 บาท 
   เป็นรายการใหม่ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอขึ้นมาใหม่ ก็ได้ไปหางบประมาณมาด าเนินการให้ 
   ถามว่าเอามาจากไหน คือเราเอางบประมาณที่ เหลือจากเงินของกองช่างตั้งไว้ คือเงิน      
   ประจ าต าแหน่งช่างกิจกูล ดีดวงพันธ์ เดือนละ 1,500 บาทเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ
   กองช่าง เดือนละ 3 ,500 บาท 2 คน ก็ตกเดือนละ 5 ,000 บาท 12 เดือน ก็คือ                      
   60,000 บาท แต่ในการจ่ายต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างยังไม่มี จึงยั งไม่ได้จ่ายเงิน          
   ค่าประจ าต าแหน่งก็จะจ่ายแค่เงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้ากิจกูล คนเดียว ในส่วนของ 
   3 ,500 บาท ไม่ได้ใช้จ่ายเราจึงโอนเงินที่ เหลือมาจ านวน 34 ,000 บาท มาติดตั้ ง             
   หอกระจายข่าว ขอน าเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ ปลัดเทศบาล มากค่ะ วาระนี้มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติม ส าหรับงบประมาณที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้ใช้จ่ายบางครั้งสมาชิกสภาฯ
ดงเย็น)   อาจจะยังไม่เข้าใจ อย่างเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างอาจจะสงสัยว่า
   ไม่มีแล้วตั้งเงินเดือนไว้ท าไม ก็เผื่อทางกรมเขาส่งผู้อ านวยการกองช่างมาให้ถ้าไม่ได้              
   ตั้งเงินเดือนไว้ ก็จะมีปัญหาตามมาไม่มีเงินเดือนจ่าย หรือเงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการ     
   กองสาธารณสุขฯ ก็เหมือนกันเราต้องตั้งไว้  แต่ถ้าไม่ได้ใช้จ่ายในส่วนนี้ถ้ามีความต้องการ                     
   จ าเป็นเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชน เราก็สามารถขอโอนงบประมาณจากส่วนนี้มาด าเนินการ
   ให้ก่อนได ้ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจในส่วนนี้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ         

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรี มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย      
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

           /นางมะลิวรรณ์… 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา     
(ประธานสภาฯ)  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรม
   และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน             
   และสิ่งก่อสร้าง ขออนุมัติโอนจากเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนประจ าต าแหน่ง เพ่ือมา        
   ตั้งจ่ายเป็นโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่  15       
   จ านวน 34,000 บาท ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   0  เสียง 

   เมื่อเวลา 11.55  น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.   

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน
(ประธานสภาฯ)      พร้อมกันทีศ่าลาเอนกประสงค์ด้านหลังส านักงาน ค่ะ      

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร  วาระนี้มีท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญค่ะ       
(ประธานสภาฯ)  

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางสาวพรสรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 1 ส าหรับวาระนี้ขออนุญาตน าเรียนสอบถามในส่วนของสถานการณ์        
   น้ าท่วมในตอนนี้ ดิฉันอยากทราบว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของมุกดาหารปริมาณของน้ าโขง
   เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และบริเวณห้วยบังอ่ีของเราตอนนี้ปริมาณน้ าขึ้นถึงไหนแล้ว                
   เพราะว่าตอนนี้มีชาวบ้านได้สอบถามว่าเราจะส่งอะไรไปช่วยพ่ีน้องคนไทยในจังหวัดที่ประสบ
   ปัญหาน้ าท่วมในตอนนี้บ้าง ดิฉันก็ได้รวบรวมข้าว ของกิน ของใช้ ส่งมอบไปช่วยเหลือ      
   ในเบื้องต้นประมาณหนึ่งคันรถส าหรับชาวบ้านดงเย็นนาทอง จึงอยากน าเรียนสอบถามว่า
   จังหวัดมุกดาหารของเรา มวลน้ าจากจังหวัดหนองคายไหลมาถึงจังหวัดมุกดาหารของเรา     
   หรือยัง และสถานการณ์น้ าของห้วยบังอ่ีเป็นอย่างไรบ้าง ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม      
   เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ    

             /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาต   
(ปลัดเทศบาลฯ)  น าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับสถานการณ์น้ าเมื่อเช้าผมก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนผ่านไปแถวห้วยมุก
   ระดับน้ าก็เริ่มลดลง แสดงว่ามวลน้ าโขงจากจังหวัดหนองคายยังมาไม่ถึงจังหวัดมุกดาหาร
   คาดการณ์ว่าน่าจะมาถึงประมาณ 2 – 3 วัน เพราะว่ามวลน้ าที่ไหลมาจากภาคเหนือ           
   คือจังหวัดเชียงรายก็จะไหลมาเรื่อยๆ เพราะว่าสายแม่น้ าโขงมาจากภาคเหนือ  แต่ว่าน้ า        
   ในภาคอีสานที่ไหลลงแม่น้ าโขงยังไม่เยอะ ถ้าระดับน้ าโขงจะขึ้นสูงก็คือจะต้องไหลมาจากทาง
   ภาคเหนือเพราะว่าฝนไม่ตก ตอนแรกรายงานพายุว่าจะเข้ามาทางภาคอีสาน แต่พอดีพายุ
   เปลี่ยนทิศทางขึ้นไปทางภาคเหนือ เมื่อเช้าผ่านไปตรงใต้สะพานหน้าโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ 
   ระดับน้ ามันลดลงก็แสดงว่าระดับน้ าของแม่น้ าโขงยังไม่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของระดับน้ าห้วยบังอ่ี
   ยังไม่เพ่ิมขึ้นก็ต้องรอดูพายุ 2 ลูกนี้  เมื่อเช้าผมดูข่าวพายุก าลังจะขึ้นทางฝั่งของประเทศ                     
   เวียดนาม พอถึงประเทศเวียดนามพายุอาจจะไม่รุ่นแรงอาจจะสลายตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น       
   แต่ได้ข่าวว่าอาจจะเข้าจังหวัดนครพนม กับจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็นรอยต่อพอดีแต่อย่างไร 
   ก็ต้องรอดูชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าจะเปลี่ยนไหม เพราะว่าความรุนแรงของพายุลูกแรกลดลงแล้ว 
   แต่มันมีพายุลูกที่ 2 ที่ก าลังก่อตัวก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้           
   คาดว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยวันนี้ประมาณ ตี 1 ตี 2 แต่ก็ไม่รุนแรงเท่าที่คาดการณ์ไว้         
   แต่สถานการณ์น้ าโขงของจังหวัดมุกดาหารก็ยังปกติอยู่  แต่น้ าของห้วยบังอ่ีมันมีฝายน้ าล้น        
   ที่บ้านนาโพธิ์อยู่มันจึงยังไม่ดันเข้ามาเพราะว่าเขาปิดประตูไว้ แต่ก่อนน้ าท้วมบ้านเรา             
   ก็เพราะแม่น้ าโขงมันดันเข้ามา ก็ต้องรอดูข่าวต่อไป ผมก็ได้ให้ทีมป้องกันไปเอาเรือมาเพ่ิมอีก 
   1 ล า และอีกเรื่องหนึ่งคือได้รับประกาศจากทาง กกต. เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรอบนี้       
   ในการยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ก็คือค่าใช้จ่ายต่อคนรอบนี้ มีอยู่ 2 อย่าง คือกรณีครบวาระ และ
   กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างที่ประกาศออกมาล่าสุดที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบที่จะมาถึง คือกรณี
   นายกครบวาระมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,312,500 บาท แต่ถ้ากรณีแทนต าแหน่งว่างไม่เกิน 
   350,000 บาท  และสมาชิกสภาฯ กรณีครบวาระ 637,500 บาท กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
   170,000 บาท ก็อยู่ประมาณนี้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 
 
นายจันหอม ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายจันหอม ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล       
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ส าหรับวาระนี้ พอดีได้รับแจ้งจากทางกู้ชีพ และทีมงานป้องกัน คือ        
   จุดที่เก็บอุปกรณ์เครื่องแบบของทางกู้ชีพ และฝ่ายป้องกัน เวลาฝนตกน้ าสาดเข้ามาท าให้
   เสื้อผ้า อุปกณ์ต่างๆเปียกหมด จึงขอฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณา
   ด าเนินการกั้นน้ าฝนให้ด้วย ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 
           /นางมะลิวรรณ์... 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายจันหอม ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใด 
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างพร้อมกัน       
(ประธานสภาฯ)      ค่ะ 
 
ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ        

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.45 น. 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล          
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้ เข้าร่วมประชุม  กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล        
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ส าหรับวาระนี้ ในคราวประชุมที่ผ่ านมาผมก็ได้ เสนอญัตติต่อ                  
   ที่ประชุมสภาฯ ไปแล้ว ในเรื่องขอใช้ไฟฟ้าสาธารณะตรงค าขี้แก้วที่ขอไปจ านวน 3 ต้น        
   ผมก็ได้แจ้งกับชาวบ้านไปแล้วว่าจุดนั้นยังไม่มีเสาไฟฟ้า ถ้าจะใช้จะต้องใช้ต่อกับไฟบ้าน                
   ชาวบ้านก็ได้รับทราบและอนุญาตให้ใช้ไฟที่ต่อจากตัวบ้านได้ครับ และขอขอบพระคุณ       
   ล่วงหน้า และอีกหนึ่งเรื่องขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พอดีวันที่ 22 กันยายน 2567          
   ทางหมู่บ้านโนนสุขเกษม หมู่ 15 จะจัดงานบุญสังฆทาน ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงาน
   ด้วยครับ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอน าเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
            
นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใด  
(ประธานสภาฯ)  มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล          
(ปลัดเทศบาลฯ)  ที่เคารพ ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟงวง) ทางกองช่าง
   ก็จะรับเป็นการจัดซื้อวัสดุไปด าเนินการติดตั้งให้ต่อไป ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณนายกิจกูล ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายฯ มากค่ะ วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)  หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นามะลิวรรณ์ สุพร  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม      
(ประธานสภาฯ)  ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

ปิดประชุม  เมื่อเวลา 15.00 น.  
 
            /(ลงชื่อ)… 
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     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
             

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

   
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์)  

        
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิลัย พันทะ) 

 
        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายจันหอม ดีดวงพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ)   ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
        (นางมะลิวรรณ์ สุพร) 


